



Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

Tầng 16, Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-4) 73 094 688
Fax: (84-4) 73 094 686
Thành lập : 08/03/2007
Niêm yết : 26/07/2013

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

1 Chủ tịch F.I.T trả lời báo chí: F.I.T sẽ M&A thêm 2 doanh nghiệp dược và thực phẩm

Đối với doanh nghiệp dược, F.I.T đã có được sự đồng ý chuyển nhượng của các cổ đông sở hữu khoảng 40% vốn điều lệ và đang tiếp tục đàm phán để đạt được mục tiêu sở hữu trên 51%. Doanh nghiệp này sẽ hỗ trợ Dược Cửu Long trong việc nâng cao chất lượng nhà máy, tiêu chuẩn công nghệ, mở rộng thị trường.

Với doanh nghiệp thực phẩm, F.I.T đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc với một số cổ đông để có thể mua lại khoảng 60% vốn cổ phần và đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng. Doanh nghiệp này sẽ giúp West Food gia tăng sản xuất, hỗ trợ mạnh trong việc phân phối thực phẩm nội địa.



Chủ tịch F.I.T – Ông Phan Trung Phương

2 Giám đốc quỹ PYN Elite Fund đến thăm và tìm hiểu về F.I.T

Qua buổi gặp và làm việc, Giám đốc PYN Elite Fund - ông Petri Deryng cho biết đã có một cái nhìn rõ nét hơn về F.I.T cũng như những chiến lược đầy tham vọng và tiềm năng của F.I.T. Ông Petri bày tỏ sự tin tưởng vào những kế hoạch sắp tới của F.I.T và cam kết sẽ đầu tư lâu dài cùng F.I.T.

* PYN Elite quản lý Mutual Elite Fund - cổ đông lớn của F.I.T. Mutual Elite vẫn duy trì mức nắm giữ cổ phiếu FIT gần 10% trong thời gian dài. Đầu tháng 3/2015, quỹ này tiếp tục mua thêm gần 3 triệu cổ phiếu FIT.



Chủ tịch F.I.T – Ông Phan Trung Phương tiếp đón Giám đốc PYN Elite Fund - Ông Petri Deryng

3 F.I.T đạt được thỏa thuận chuyển nhượng gần 4,4 triệu cổ phần từ các cổ đông của DLC

Sau khi việc chuyển nhượng được diễn ra, tỷ lệ nắm giữ DCL của F.I.T sẽ tăng lên hơn 60%. Thời gian chuyển nhượng từ ngày 17/04 đến hết ngày 31/05/2015. Việc chuyển nhượng này nằm trong kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu của FIT tại DCL lên 65% đã được ĐHCĐ DCL chấp thuận trước đó.



Bên trong nhà máy DCL

4 F.I.T thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

FIT thông báo phát hành hơn 89 triệu cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện 1:1. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/4/2015

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/4/2015

Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 20/4/2015 đến ngày 15/5/2015

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 20/14/2015 đến ngày 24/4/2015.

5 CTCP Tập đoàn FIT đăng ký mua 10.000.000 quyền mua cổ phiếu FIT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua là 12.428.937 cổ phiếu. Với tỷ lệ 1:1, CTCP Tập đoàn FIT có 12.428.937 quyền mua cổ phiếu FIT. Sau khi đăng ký mua 10.000.000 quyền mua, số lượng cổ phiếu FIT dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua của CTCP Tập đoàn FIT là 34.857.874 cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 24/4/2015.

6 Ban lãnh đạo F.I.T và TSC giao lưu trực tuyến với nhà đầu tư

Buổi giao lưu được thực hiện bởi Báo Trí thức trẻ kết hợp với kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF.

Sau 2 tiếng giao lưu, Ban lãnh đạo F.I.T và TSC đã giải đáp và làm rõ các thắc mắc của nhà đầu tư về thông tin nội tại doanh nghiệp, chiến lược quản trị, điều hành của F.I.T đối với TSC, DCL., cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư khác của F.I.T và TSC.

Cũng tại buổi giao lưu, các thông tin tài chính mới nhất của FIT và TSC đã được cập nhật đến các nhà đầu tư. Theo đó, LNTT hợp nhất của FIT và TSC quý I/2015 lần lượt ước đạt 140 tỷ đồng và 41 tỷ đồng.



Ông Đặng Như Tùng (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo F.I.T và TSC

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY THÀNH VIÊN**CTCP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (West Food) ký kết phân phối cho tập đoàn Nhật Bản và Mỹ**

1. West Food đã ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm xoài IQF tại Nhật Bản với công ty Cargill Japan. Theo đó, Cargill Japan sẽ phân phối sản phẩm của West Food vào các Công ty dịch vụ thực phẩm, siêu thị và hệ thống cửa hàng của Cargill Japan tại Nhật. Ngoài ra, Cargill Japan cũng đang lên kế hoạch phân phối một số mặt hàng đông lạnh khác hiện có tại West Food trong thời gian tới.



Bên trong nhà máy West Food

2. Cũng trong tháng 4, West Food đã ký kết hợp đồng phân phối một số mặt hàng IQF cho một tập đoàn thực phẩm lớn ở Hoa Kỳ. Theo đó, các sản phẩm của West Food sẽ được phân phối tại Costco – hệ thống siêu thị hàng đầu tại Mỹ và thế giới và Trader Joe’s – hệ thống siêu thị có doanh số bán hàng trên diện tích đứng đầu tại Mỹ. Tập đoàn này cũng mong muốn sẽ tăng gấp đôi sản lượng nhập khẩu từ West Food vào năm sau.

Tăng trưởng lợi nhuận 2015 của West Food sẽ vượt 100% nhờ chính sách mới

3. Theo chính sách mới, thuế suất cho các doanh nghiệp chế biến nông sản như West Food được giảm xuống còn 15% thay vì 22% như trước đây. Trong năm nay, Ban lãnh đạo West Food đặt mục tiêu tăng trưởng LNST là 100%. Như vậy với chính sách mới, được hưởng tăng trưởng kép, con số trên sẽ còn vượt qua mức 100%.

CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) thay đổi vốn điều lệ

Tính đến ngày 31/3/2015, vốn điều lệ của TSC tăng từ hơn 158 tỷ đồng lên gần 271 tỷ đồng.

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Triển khai chương trình học bổng F.I.T Seeding Fund

Đây là Chương trình học bổng thường niên với mục đích phát hiện và ươm mầm các bạn sinh viên Đại học tài năng, có thành tích học tập và đạo đức cá nhân tốt.

Trong tháng 4/2015, thông tin học bổng đã tiếp cận đến các bạn sinh viên trường Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân và Học viện bưu chính viễn thông.

Dự kiến, từ tháng 4 đến hết thời hạn tham gia học bổng 31/07/2015, Ban lãnh đạo F.I.T và Ban điều hành F.I.T Seeding Fund sẽ liên tục tổ chức các chương trình giới thiệu học bổng đến các bạn sinh viên; đồng thời động viên và khuyến khích các bạn sinh viên tham dự.

F.I.T Seeding Fund đến với Học viện Ngân hàng

Trong khuôn khổ các hoạt động giới thiệu học bổng F.I.T Seeding Fund đến các bạn sinh viên Hà Nội, ông Phan Trung Phương- Chủ tịch HĐQT F.I.T – đã có bài phát biểu tại Nhạc hội Ngày trở về do Học viện Ngân hàng tổ chức.

Trước 300 sinh viên có mặt tại Hội trường lớn của Học viện, ông Phương đã chia sẻ về những chiến lược phát triển của F.I.T; những mong muốn của F.I.T trong việc tìm kiếm và nuôi dưỡng nguồn nhân tài trong ngành kinh tế, đầu tư.

Thông qua Chương trình học bổng F.I.T Seeding Fund, Chủ tịch F.I.T cùng bày tỏ tham vọng đưa Quỹ học bổng này phát triển lớn mạnh, trở thành một địa chỉ thu hút và ươm mầm các tài năng theo đúng như tên gọi của Quỹ.



Ông Phan Trung Phương giới thiệu Học bổng F.I.T Seeding Fund tại HVNH



F.I.T SEEDING FUND

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

F.I.T CLUB THÁNG 4: NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐẠT ĐẾN ƯỚC MƠ

Tháng 04, F.I.T Club 2015 đã khởi động với sự trở lại của Phòng Đầu tư. Tiếp tục khai thác chủ đề xây dựng nền tảng, phát triển bản thân, Phòng Đầu tư đã mang khởi đầu F.I.T Club 2015 với bài thuyết trình "Những nguyên tắc đạt đến Ước Mơ".

Qua bài thuyết trình, Phòng Đầu tư đã đưa ra những nguyên tắc giúp định hình Ước Mơ, nhắc nhở hàng ngày về Ước Mơ, xây dựng kế hoạch theo đuổi rõ ràng, tìm ra và duy trì những động lực để theo đuổi Ước Mơ.



BÁO CÁO KINH TẾ VĨ MÔ QUÝ I/2015

Cuối tháng 4, Báo cáo kinh tế vĩ mô quý I/2015 đã được tổ chức nhằm cập nhật các thông tin, chính sách vĩ mô nổi bật trên thế giới và trong nước đến Ban lãnh đạo F.I.T

Được chủ trì bởi Phòng Đầu tư F.I.T, Báo cáo này được tổ chức thường quý, giúp cho Ban lãnh đạo F.I.T luôn bám sát các thông tin vĩ mô, từ đó có thể nắm bắt các cơ hội, cũng như dự đoán các rủi ro và đưa ra các biện pháp hợp lý cho hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp.



Phòng Đầu tư cập nhật thông tin vĩ mô quý I/2015

Bản tin này phát hành nhằm mục đích tổng hợp, cập nhật thông tin nhanh cho nhà đầu tư về hoạt động sản xuất – kinh doanh, hoạt động đầu tư, cùng những quyết định, chiến lược quan trọng của HĐQT và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T; góp phần thể hiện sự minh bạch và tôn trọng các cổ đông, các nhà đầu tư của F.I.T.